

**สรุปประเด็นจากการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔**  
**วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**  
**โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน**

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การออกคำสั่ง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์การโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๒๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๓) ดำเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๒๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๔) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ออกคำสั่งที่สอดคล้องกับที่ ศบค.กำหนด	สาธารณสุขจังหวัด
๒	สถานบริการ สถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบันเทิง สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน ๒๓.๐๐ น. โดยดำเนินการตามมาตรการและแนวทางของคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ ๒๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม และมีมาตรการแนวทางตาม QR Code และมอบท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/รอง กอ.รมน. ประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการทราบอย่างทั่วถึง	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/ รอง กอ.รมน.
๓	ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Hospital) ที่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ได้รับการตรวจประเมินจากกรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการเติมคลอรีนน้ำใช้ในระบบประปา เสนอที่ประชุมว่าผ่านการประเมินแล้ว และได้ทำหนังสือเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีมติคณะกรรมการโรคติดต่อรองรับ และให้ทำคำสั่งเปิดศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 (Hospital) ต่อไป	สาธารณสุขจังหวัด
๔	กรอบการดำเนินงานหลักเกณฑ์แนวทางการตรวจ COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) ในสถานประกอบการ กรณีจ่ายเงินเอง ผู้ประกอบการสามารถประสานกับคลินิกเอกชน (คลินิกแกล็บ) เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยยื่นคำขอกับ สสจ. ตามเงื่อนไขปัจจัยเสี่ยงในกรณีฉุกเฉินและมาตรฐานบริการ หากผ่าน สามารถออกตรวจ และสรุปผลส่ง สสจ. สำหรับโรงพยาบาลเอกชน ยื่นเอกสาร สฟ.อ.๔ ที่สาธารณสุขจังหวัด เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดตามกฎหมาย กรณีผ่านแล้ว ให้ออกตรวจและส่งสรุปผลให้ สสจ.เช่นกัน	สาธารณสุขจังหวัด/คลินิก เอกชน /โรงพยาบาล เอกชน/สถาน ประกอบการ

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๕	มาตรการสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร วิธีการผ่อนปรน ทำที่กั้นระหว่างที่นั่ง มีความเหมาะสม เน้นให้ผู้โดยสารใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดรถก่อนและหลังใช้งาน ฝากประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานหอการค้า ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการ	สภาอุตสาหกรรม/ขนส่งจังหวัด/หอการค้า/ผู้ประกอบการ
๖	แนวทางการเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี ไม่มีอาการให้อยู่ที่ รพ.อย่างน้อย ๑๐ วัน สามารถกลับไปอยู่บ้านได้ โดยให้ดูแลตนเอง ใส่หน้ากาก แยกภาชนะ หมั่น ล้างมือ มอบสาธารณสุขจังหวัดฯ ประสานส่วนกลางให้สร้างความรู้ ความเข้าใจในภาพกว้าง และเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจ โดยจังหวัดเสริมความเข้าใจต่อไป	สาธารณสุขจังหวัด
๗	ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่สามารถกักกันที่บ้านตนเองได้ ให้อำเภอจัดหาสถานที่กักกัน (Local Quarantine) เพื่อรองรับไว้ ค่าใช้จ่ายสามารถเบิกได้จากงบยบยั้งฯ ที่ ปก.ดูแล หรือเบิกจาก อปท.ได้ และมอบ ปก.นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยบยั้งฯ พิจารณา	ปก./นายอำเภอ/ท้องถิ่น
๘	ให้ทบทวนและเรียบเรียงคำสั่งใหม่ โดยนำคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ข้อ ๕ การควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม ๕.๑ มาตรการสำหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (๒) กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ๕.๒ มาตรการสำหรับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕.๓ มาตรการสำหรับภาคเอกชน และสถานประกอบการ และคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๕๘/๒๕๖๔ ข้อ ๑ กรณีเดินทางกลับหรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ข้อ ๒ กรณีเดินทางกลับหรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่ ศบค. กำหนด	สาธารณสุขจังหวัด/จ่าจังหวัด/ปลัดนิติกร
๙	ศูนย์ห่วงใย แหล่งที่ ๒ หอพักแรงงานต่างด้าวเอกชน แยกสี่วา อ.วังน้อย เป็นสถานที่พักคอยของแรงงานต่างด้าว สามารถรับได้ ๒๐ คน ให้จัดหางานฯ จัดหาลำม (จัดทำทำเนียบลามาสา พม่า กัมพูชา เวียดนาม) โดยการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ	รองเพิ่มศักดิ์ (กอ.รมน) / จัดหางานจังหวัด

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	แนวทางการดำเนินการกรณีแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าวที่ทำงานบ้าน จดทะเบียนถูกต้อง (เคลื่อนย้ายตามนายจ้าง) กรณีมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดควบคุมสูงสุด (ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19) จังหวัดควบคุม และจังหวัดเฝ้าระวังสูง ให้แจ้งจัดหางานจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังควบคุมโรค โดยจัดหางานฯ จัดทำแบบฟอร์มคำร้องของผู้ขอเข้ามา และพิจารณาอนุญาต และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป	จัดหางานจังหวัด
๑๑	มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ได้จัดตั้งจุดสกัดโดยการตั้งด่าน ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ จุด ได้แก่ ตลาดแกรนด์ อำเภอบึงสามพัน และตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน ขอใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๗๙,๗๒๐ บาท ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และมอบ ปภ.เสนอคณะกรรมการยบยั้งฯ พิจารณาต่อไป	ปลัดจังหวัด/ปภ.

ทีม Stag สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา